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สมัยสามญั  สมัยที่ 1 ครั้งที ่2 ประจ าปี  2566 
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ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก 

…………………………… 
 ผูม้าประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์      ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นางสาววราภรณ ์ บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจ่างจิตร ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายบํารุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นายภญิโญ  เฉลิมกลิน่  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. พนัตาํรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางสมคิด  คล้ายสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล. 
 11. นางสาวอารมณ ์ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางอมรรัตน ์ เนื้อจํารญูรัตน ์  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตร ี
  2. นายวิชิต   ไวทยานุวตัต ิ  รองนายกเทศมนตร ี
 3. นายปรีชา  โปตระนันท ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4. นางสาวอภิชา พูลสินธนาพงษ ์  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
 5. นายสพุล  เรืองฤทธิ ์  ปลัดเทศบาล 
 6. นายเศรษฐพงศ ์ จันเทพ  รองปลัดเทศบาล 
 7. นางจีรนันท ์  วุ่นวงศ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 8. นางลภัสรดา  จงแพทย ์  หัวหน้าสํานักปลดัเทศบาล 
 9. นายกาแมน  อาดหมาด  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 10. นายอิทธิพล ศรีชัย  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 11. นายนิยตุชัย มหาพรหม  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
 12. นางสาวจีรภา สุขคํา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 13. นางสาววรายุภสัร์ วงสิท  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   14. นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 15. นางชุติกาญจน ์ อาลีมินทร์  เจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ชํานาญงาน 
 16. นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.          

  นางอมรรัตน์ เนื้อจ ารูญรัตน ์ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุม       
 เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้ว 

ขอกราบเรียนเชิญทา่นประธานสภาเทศบาลตาํบลปา่โมก 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการประชุม 

   ตามระเบยีบวาระต่อไป 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศกัดิ์  - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว 
 ประธานสภาเทศบาล   อยู่ในที่ประชุม   12   ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  

ตําบลป่าโมก สมยัสามญั สมยัที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจาํปี พ.ศ.2566  
ผมขอเข้าสู่ระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
 ประธานสภาเทศบาล   เรื่องแรก ด้วยสภาเทศบาลตําบลป่าโมกได้จัดทําประกาศมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนด 
และจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐโดยให้ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติและอํานวย
ความสะดวกและให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้ดําเนินการเป็นไปตามประกาศจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านกล่าวคําปฏิญาณตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  
10 ประการดังนี้ กล่าวพร้อมกันครับ 
ข้อ 1 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ 
ข้อ 2 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
ข้อ 3 การมีจิตสํานึกท่ีดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
ข้อ 4 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน 
ข้อ 5 การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
ข้อ 6 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อ 7 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนต่อข้อเท็จจริง 
ข้อ 8 การมุ่งผลสัมฤทธิ์หางานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
ข้อ 9 การยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพขององค์กร 

 
/ข้อ 10 ... 
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  ข้อ 10 การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ผู้ควบคุมคุณธรรมและดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งนี้การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําผิด 
ทางวินัย 

เรื่องที ่2  เรื่องขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 
ตําบลป่าโมก 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง
และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลและ 
รองประธานสภาเทศบาลอยู่ในตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล  
มาตรา ๒๐ ทวิ นอกการพน้จากตําแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีท่ีตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือ 
รองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
  สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 
  2 กุมภาพันธ์ 2566  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 
  2 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าทีไ่ดจ้ัดส่งรายงาน    
  การประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาทุกทา่นล่วงหน้า 
  แล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
  ขอเชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ 
นายฉลวย  กระจ่างจติร ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกยีรตกิระผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาต      
  เสนอแนะ ในส่วนของรายงานการประชุมคงไม่ได้แก้ไข ขออนุญาตทักทวง 
                                                                                  ในเร่ืองก่อนทีจ่ะมีการประชุมสภาคร้ังที่แล้ว ท่านนายกเคยรับปากว่า 
                                                                                  จะถ่ายทอดสดในการประชุมสภา ขอนําเรียนเสนอไปยังประธานสภา 
                                                                                  ในการถ่ายทอดสดในวนันีข้อช้ีแจงด้วยความเคารพครับ                                                                               

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มที่านใดขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกสภา 
  รับรองครับ 

/-สมาชิก... 
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- สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566 

   ขอความกรุณายกมือด้วยครับ 
  สมาชิกสภารับรอง  11 ท่าน 
  - สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไมร่ับรอง   - ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
  ตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
  ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
  สมาชิกสภารับรอง    11   ทา่น 
  สมาชิกสภาไม่รับรอง     -    ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1  เรื่องพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
  ต าบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เรื่อง พิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดการเลือก 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก   

นางอมรรัตน์  เนื้อจ ารูญรัตน์    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
เลขานุการสภาเทศบาล     การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภา 
ท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ตามความในขอ้ 8 วิธีเลือกประธานท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง 
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเทา่ที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้สมาชิก
สภาท้องถิน่รับรองหนึ่งคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง 
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจําตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
เมือ่ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมี
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจําตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วยวิธีจับ
สลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลังแล้ว
ให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ทีถู่ก 
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เสนอชื่อโดยเขียนหมายเลขประจําตัวตามลําดับให้ครบตามจํานวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจัยสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจําตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามลําดับ
หมายเลขให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยวิธีเขียน
หมายเลขประจําตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลากชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
ใส่ซอง แล้วนําซองใส่ในหีบที่จัดไว้ตัวตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม 
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ 39 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศีรษะให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนวิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเทา่กันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไมไ่ด้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทํา
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า  
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
“ไม่ไดร้ับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
- กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้ มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน  
ลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี 
และความในข้อ 14 แห่งระเบียบดังกล่าวในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอบคณุท่าน เลขานุการสภาฯ เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
ประธานสภาเทศบาล     แล้วนะครับ ผมประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ  

พิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ โดยมีผู้รับรองจํานวน 2  ท่านครับ     

- โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละท่านมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว   
- ขอเชิญครับ เชิญท่านธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ ครับ 

นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสภาชิกผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                            ผมธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

- ผมขอเสนอ นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ตําบลป่าโมก ครบั 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
  1 นางสาวอารมณ์  อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
  ให้การรับรอง 
  2 นางสาววราภรณ์  บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ให้การรับรอง 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญ ท่านพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสภาชิกผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมพันตํารวจโท รณกรณ์  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
       - ผมขอเสนอ นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์  

เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
  1 นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ให้การรับรอง 
  2 นายพรรษพร  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ให้การรับรอง 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ผมขอสรุปจากที่สมาชิกสภา 

ได้เสนอเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก  
จํานวน 2 ท่าน คือ 
1. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น 
2. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   เชิญทา่นบํารุง  แย้มนิยม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายบ ารุง  แย้มนิยม    - เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพและสภาชิกผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ในระหว่างทีร่อ 
                                                              การจัดการเลือกรองประธานสภาผมอยากจะเรียนถามว่ารองประธานสภา 
       คนเดมิมีเหตุผลอะไรถึงได้ลาออก พอที่จะบอกกับที่ประชุมสภาได้ไหม 
       เพราะยังอยู่ไม่ครบเทอมจู่ๆก็ลาออก พอที่จะบอกเหตุผลได้ไหมครับ  

นายสุพล  เรืองฤทธิ์    - เรียนเชิญท่านสภาชิกท่ีถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านด้านหน้าครับ เพ่ือจับสลาก 
ปลัดเทศบาล     ที่ทา่นประธาน เชิญจับสลาก ครับ  

นางอมรรัตน์  เนื้อจ ารูญรัตน์    - ท่านธนิต  เหลือเพชราภรณ์  ได้เบอร ์1 ค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล     - ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  ได้เบอร์ 2 คะ่  
  
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านวราภรณ์  บุญประดับ ชี้แจงเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล     ทีล่าออกรองประธานสภาเทศบาล ครบั 
 

นางสาววราภรณ์  บุญประดับ   - เหตุผลทีล่าออกจากรองประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล    เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ค่ะ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ท่านรองประธานสภาได้ชี้แจงแล้วนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล     - เชิญท่านพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี ครบั    

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสภาชิกผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตํารวจโท รณกรณ์  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

อยากจะทราบเหตุผลของการที่ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้ลาออก 
เพราะเท่าท่ีท่านประธานพูดยังไม่ได้ให้เหตุผล เพียงแต่พูดระเบียบ 
การปฏิบัติว่าลาออกหรือพ้นจากตําแหน่งเรื่องอะไร อยากเรียนถาม 
ถึงเหตุผลเหมือนกับท่าน สท.บํารุง  แย้มนยิม ได้เรียนถามว่าเหตุการณ์ 
ที่รองประธานสภาลาออก มีปัญหาเรื่องการทํางานหรือเปล่า จากทีผ่มได้
สังเกตดทูี่ประชุมมานี้เกือบจะ 2 ปี ก็ไม่เห็นว่ารองประธาน ปฏิบัติหน้าที่ 
ได้บกพร่องหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วก็เรื่องสุขภาพเท่าที่ได้สัมผัส 
การทํางานร่วมกันก็เห็นสุขภาพท่านยังแข็งแรงเพราะท่านยังต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะสท.อีกก็อยากจะทราบเหตุผลที่ท่านอธิบายไปแล้วว่าสุขภาพ
ไมดี่ ก็รับฟังเพราะเป็นคําพูดจากปากของท่านเอง แต่เหตุผลลึกๆจากในใจ
ของท่านผมคิดว่าคงจะรู้กันว่าเรื่องอะไร เป็นการตกลงหรือเปล่า  
เพราะว่าอย่างสภาใหญ่ ส.ส.วฒุิสภา เขาก็อยู่ 4 ปี ครบไม่มีการสมบัติ 
ผลัดกันชมหรือว่าอะไร ตอนนี้ท่านให้เหตุผลแล้วก็รับฟังท่านเพราะพูดออก
จากปากของท่านเองว่าท่านสุขภาพไม่ด ีอยากขอให้ท่านช่วยกันทําหน้าที่ 
สท.อีก 2 ปีที่เหลือเพราะเราอาสาเข้ามาแล้วก็อยากให้ท่านทําหน้าที่ต่อไป
อย่าได้ถอดใจก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านขอบคุณครับ  

นายสุพล  เรืองฤทธิ์    - ขอชี้แจงเรื่อง การที่เราจะเลือกรองประธานสภานะครับ ให้สมาชิก 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านได้เขียนเบอร์แล้วใส่ซอง เขียนเบอร์ 1 หรอืเบอร์ 2 ได้เบอร์เดยีว

นะครับ  
- เรียบร้อยแล้วนะครับ เชิญเจ้าหน้าทีเ่ก็บซองแล้วมอบให้ท่านประธานสภา 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เริ่มการขานคะแนนนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  - หมายเลข 1 ครับ  หมายเลข 1 ครับ  หมายเลข 2 ครับ  หมายเลข 2 ครับ   
 หมายเลข 2 ครับ  หมายเลข 1 ครบั  หมายเลข 2 ครับ หมายเลข 2 ครับ    
      หมายเลข 1 ครับ  หมายเลข 1 ครับ  หมายเลข 2 ครับ  หมายเลข 2 ครับ   
  ครบแล้วนะครับ 

นางอมรรัตน์  เนื้อจ ารูญรัตน์    - ขอประกาศคะแนนให้ทราบนะคะ  
เลขานุการสภาเทศบาล     หมายเลข 1 ท่านธนิต เหลือเพชราภรณ์  ได้คะแนนทั้งสิ้น 5 คะแนน 
      หมายเลข 2 ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น     ได้คะแนนทั้งสิ้น 7 คะแนน   

- เรียนท่านประธานสภา ท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  
ได้คะแนนสูงสุด 7 คะแนนค่ะ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอประกาศต่อที่ประชุมว่า จากที่ได้เลือกรองประธานสภาเทศบาลป่าโมก 
ประธานสภาเทศบาล  ตามคะแนนสูงสุด สมาชิกผู้ได้รับเลือก  

คือ นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  ได้คะแนนทั้งสิ้น 7 คะแนน 
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม      - นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับเลือกเป็น 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก   

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง ญัตติ    
    4.1 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4.1.1 โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 (ฝั่งซ้าย) (กองช่าง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและงานโยธา   
งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,310,000  บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
เนื่องจากมีการสํารวจ ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้แล้ว  
ปรากฏว่า มีความคลาดเคลื่อนบางรายการ ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบ  
ประมาณราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจําเป็นต้องขอแก้ไขรายละเอียด
คําชี้แจงดังนี้ 

      ข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 (ฝั่งซ้าย) 
- เพ่ือปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาวประมาณ 331 เมตร  
พร้อมยกระดับบ่อพัก เปลี่ยนฝาบ่อพักและตะแกรงดักขยะ จํานวน 49 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก เลขที่ ช 2/2566   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 21 ลําดับที่ 5 
ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 (ฝั่งซ้าย) 
- เพ่ือปรับปรุงทางเท้า พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมกกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 21 ลําดับที่ 5  
 
 

/- ตามระเบียบ... 
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป          
                        (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                    นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

- ขอเชิญท่านพันตํารวจโท รณกร วงศภ์ู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
ครับ 

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสภาชิกผู้ทรงเกียติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  

ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอขอเปลี่ยนแบบแปลนจากข้อความเดิม 
เป็นขอ้ความใหม ่ผมยังสับสนอยู่ คือเห็นด้วยนะครับกับการพัฒนา  
คือเดิมเขียนว่าโครงการปรับปรุงทางเท้า คสล.ถนนเทศบาล 6  
เพ่ือปรับปรุงทางเท้ามีความกว้าง 2.20 เมตร 
ความยาวประมาณ 331 เมตร แล้วก็มีบ่อพักประมาณ 49 บ่อ 
แต่พอมาเป็นข้อความใหม่ ก็ปรับปรุงทางเท้าเดิม คสล.เทศบาล 6  
แตม่าเขียนว่าปรับปรุงทางเท้าพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนไม่ได้แนบมาไม่เห็น คิดว่ามันต่าง อันแรกจะมกีว้าง 
มียาวทางเท้าก็โอเค พอเข้าใจอนุมานได้มีบ่อพัก แต่บอกเพ่ิมเติม 
เป็นพื้นที่มา อันแรกจะคํานวณถ้าคิดจากตัวเลขก็กว้าง 2.20 เมตร 
ยาว 331 เมตร คิดเป็นตารางเมตรก็ได้ประมาณ 728 ตารางเมตร 
แต่อันที ่2 มาเขียนว่าพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตรซึ่งมันต่างกัน 
ที่อยากจะทราบเหตุผลที่ว่าจะมีบ่อพัก บ่อขยะไหมของใหม่ ซึ่งอันเก่า 
มีอยู่แล้วอันใหมไ่ม่มี อันนี้ขอทราบเหตุผลว่ามีหรือไม่ครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - เชิญทา่นนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับ ขออนุญาตนําแบบแปลน 

มาประกอบดีกว่า คือเดิมทางเท้าท่ีกําหนดกว้าง 2.20 เมตร เนื่องจาก 
ผิวจราจรโดยกําหนด ผมก็เลยมาปรึกษากับกองช่างว่าถ้าเราจะลดพื้นที่ 
ทางเท้าลงเพ่ือเป็นการขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น เพราะฉะนั้นทางเท้า
ลดลงในส่วนของพ้ืนที่ทีล่ดหายลงไปจะเป็นเพ่ิมพ้ืนที่ในทางจราจร  
ซ่ึงต้องขอประทานโทษว่าไม่ได้แนบแบบแปลนไปให้เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ 

  ถ่ายเอกสารแบบแปลนดูควบคู่กันไป คือทางเท้าบางครั้งเราไม่สามารถท่ีจะ 
/กําหนด... 
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  กําหนดได้แน่นอนว่า 2 เมตร หรือเมตร 50 หรือเมตร 30 ตลอดแนว

เพราะว่าเป็นถนนเดิม บางทขีองเดิมเล็กอยู่แล้ว จะทําให้เล็กตามขนาด 
เลยก็จะลําบากเราก็ใช้วิธีการว่าตรงไหนจําเป็นเราเก็บไว้บางส่วนตรงไหน 
ที่ไม่จําเป็นเราจะขยายผิวจราจร เท่าท่ีจะทําได้ เราเอาแบบแปลน 
มาประกอบท่านลองดูครับ  
- ผมไม่ทราบว่าเครื่องเสียงห้องนี้ใครดูแลรับผิดชอบครับสํานักปลัด 
หรือเปล่าถ้าเป็นสํานักปลัดช่วยกรุณาปรับปรุงด้วยนะครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอบคุณครับ เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สภาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายฉลวย  กระจ่างจิตร์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมเองก็อยู่หลายปี 

มีปัญหา เพราะฉะนั้นในส่วนนี้อะไรๆก็ขอได้ปัญหาสําคัญการสื่อสาร 
ในการประชุมสภาเป็นเรื่องที่สําคัญข้อความบางตอนนี้ผมเคยมีปัญหา 
ในการประชุมสภา จากน้องอ๊อดก็คือบันทึกการประชุมไม่ได้ข้อความ 
ขาดหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมจะให้เปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยน 
ในสิ่งทีดี่ๆอาจเป็นของอเมริกาของญี่ปุ่นแท้ๆไปเลยครับไม่ใช่เอาโนเนม 
มาแบบนี้ทําให้เสียรูปแบบในการประชุมสภาหมดขออนุญาตนําเสนอนะ
ครับผม    

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ในระหว่างทีร่อเอกสารแบบแปลนที่นําไปถ่ายเอกสารอยู่ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มผีมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ผมขอเริ่มประชุมต่อนะครบั เชิญทา่นนายก  
ประธานสภาเทศบาล     

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ผมขอนอกระเบียบวาระการประชุม คือจะข้ามไปเลยผมกลัวว่า 

เดีย๋วเกิดมีปัญหา ยังไม่เข้าระเบียบวาระนะครับ เรากําลังรอเอกสาร 
แบบแปลนก่อสร้าง ผมจะขออธิบายระเบียบวาระข้อ 4.1.3 ก่อน  
จะขออธิบายให้ฟังว่ารายละเอียด ข้อ 4.1.3 การก่อสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเดมิได้ออกแบบไว้แล้ว เมื่อเสรจ็ 
ได้ของบประมาณผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้ว พอตรวจสอบ ก็ต้องปรับปรุง 
เพ่ือให้สมพระเกียรติเพราะว่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งพ้ืนทีเ่ดิมทําไปแล้ว 
จะดไูมส่มพระเกียรติเพราะอาจจะเล็กเกินไปและขอขยับให้ใหญ่ขึ้นเลยต้อง 
ขออนุมัติสภา แต่อันนี้ผมยังไม่ขอให้เข้าสภา อธิบายให้ท่านฟังว่าโครงการ 
นี้เป็นโครงการที่เราปรับปรุง ส่วนอีกโครงการหนึ่ง โครงการของถนน
เทศบาล 4  

 
 

/อันนี้ 
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  อันนี้เป็นการปรบัปรุงการจราจรเช่นกันและเราขอแก้ไขรายละเอียด 
เช่นเดียวกันก็คือจากเดิมเราใช้ฟุตบาทกําหนดระยะความกว้างไว้ 
พอเรามาศึกษาแล้ว ถ้าเราขยับหูฟุตบาทให้เล็กลงเราจะได้ผิวจราจรเพิ่มขึ้น 
เลยทําให้เกิดปัญหาว่าต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แต่เดี๋ยวเรา
ต้องรอรายละเอียดจากเอกสารหรือแบบก่อสร้าง แต่ผมขอกล่าวให้ฟังก่อน
ว่าโครงการทั้งหมด มีการทํางาน บางครั้งเราตั้งโครงการไว้ครั้งแรกแต่เวลา 
เราสํารวจจริงๆไม่เป็นไปตามที่เราเสนอไปครั้งแรก แล้วก็มีความจําเป็น 
ที่จะต้องมาเสนอโครงการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่สถานที่  
กราบเรียนว่าทุกอย่างทุกโครงการบางครั้งเราตั้งโครงการข้ึนมาพอสํารวจ
เสร็จก็เกิดปัญหา จะเป็นอย่างนี้แต่ในครั้งต่อๆไป ในเมื่อเรารู้แล้วผม
พยายามจะสํารวจให้เสร็จก่อน ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาตั้งโครงการ 
จะได้ไมต่้องมาแก้ปัญหาบ่อยๆ ต้องกราบเรียนว่าบางครั้งเรารีบร้อน 
ในการตั้งงบประมาณหรือว่า เราจะจัดทําโครงการบางครั้งเขียนโครงการ 
ไว้สวยหรูแต่พอไปถึงสถานที่แล้วประชาชนไม่ยอมมีปัญหาเรื่องสถานที่บ้าง 
มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่เราก็จะต้องมาขอแก้ไข แต่ส่วนที่มีแบบอยู่แล้ว
ยกตวัอย่างคันก้ันน้ําแถววัดแสนสุข อันนั้นเป็นแบบสําเร็จรูปของโยธา 
และเป็นพ้ืนที่ ที่กําหนดไปแล้วว่าเป็นเขื่อน รัศมรีะยะทางมีอยู่แล้วเพียง 
แตป่รับปรุงอันนั้นจะง่ายขึ้น ขอสภาผ่านก็คือจบ แต่ตอนนี้เรามาเกิดปัญหา
ว่า พอสํารวจพื้นที่แล้ว ปัญหาลงไม่ได้แล้วอีกอย่างนึง เราคิดว่าผิวจราจร
กว้างขึ้นดีกว่าทางเดินทางเท้ากว้างข้ึนเพราะทางเท้าก็ไม่เห็นมีใครเดินเรา
เลยคิดว่ามาขยับพ้ืนจราจรให้เกิดการสัญจรได้ดีขึ้น ก็ต้องขอประทานโทษ
ว่าไม่มีแบบประกอบมาให้ กรุณารอสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะมีแบบมาให้ดูนะ
ครับขอบคุณครับท่านประธาน  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่าน พันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสภาชิกผู้ทรงเกียติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ไหนๆก็พักอยู่ระหว่างพักจะเงียบเหงามันดูวังเวงก็ขอพูดจะได้ไม่เสียเวลา
เพราะว่าต้องมีภารกิจไปทํางานเดี๋ยวไปพูดตอนท้ายมันจะเยิ่นเย้อ 
ตามท่ีนายกได้กล่าวมาก็เห็นด้วยนะครับคือทําอะไร ผมขอท้วงติงชี้แนะ
ไม่ใช่ว่าไปตําหนิหรืออะไร เท่าทีส่ังเกตมามีหลายโครงการแล้วขอให้ท่าน
นายกกวดขันเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้มงวด ให้ประสานการปฏิบัติ 
อย่างหลายๆโครงการ อย่างเช่นโครงการวางท่อประปาฝั่งตะวันออก 
นําเสนองบประมาณเข้าสภาแล้วอนุมัติไปแล้วตั้ง 11 ล้าน ผลทีสุ่ดท้าย  
กรมทางหลวง ไมย่อมให้ทําต้องมาเปลี่ยนแปลนเหลือแค่ 5 ล้านกว่าบาท 
ผมว่ามันก็ผิดพลาดจริงๆน่าจะประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ก่อน ก่อนที่เราจะมีแผนหรือโครงการอะไรที่จะทํา ทําอะไรให้มันรอบคอบ 

 
/เพราะถ้า... 
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  เพราะถ้าทําไปแล้วผิดพลาดจะลําบาก อันนี้ยังดีนะครับที่เราตั้งไว้ 11 ล้าน
พวกเราก็เห็นด้วยปรับปรุงเรื่องน้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เป็นหน้าที่ของ
เทศบาลอยู่แล้วเราต้องทํา ก็ยกมือไปแต่ผลสุดท้ายแล้วทําไม่ได ้เขาไม่
อนุมัติให้ทําเพราะเป็นพ้ืนที่ของเขาต้องมาเปลี่ยนแบบก็ยังดีที่ว่าจาก  
11 ล้านมาลดเหลือ 5 ล้านกว่า อันนี้ก็ง่ายจากสูงมาต่ําง่ายแต่ถ้ากลับกัน 
มองมุมกลับกันเนี่ยถ้าเราอนุมัติไว้ 5 ล้านแต่เขาไม่ยอมเราต้องมาเพ่ิม 
เป็น 11 ล้าน อันนี้จะมปีัญหาของโครงการต้องเพ่ิมเงินขึ้นเท่าตัว 
มีหลายโครงการแล้ว ต้ังแต่ใหม่ๆท่ีจําได้โครงการเจาะบ่อบาดาลเหมือนกัน 
ทีว่่าเทศบาลจะเจาะตรงนี้ จะไปเจาะตรงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวร
ผลที่สุด อนุมัติโครงการไปแล้ว จะเจาะทําไม่ได้เพราะยาก ต้องขอถอน
โครงการทําเป็นว่าคนเจาะยายอ่ิมมามอบใหอ้ย่างนี้ ก็รู้ๆกันอยู่ 
แต่ก็ขอคือทําความเจริญผมเห็นด้วยพวกผมเห็นด้วยทําความเจริญ 
ผมเข้ามาอยากจะมาพัฒนาที่ตั้งใจออกจากราชการมาก็จะอาศัยความรู้
ความสามารถมาพัฒนาบ้านเราอยากเห็นบ้านเราพัฒนาขึ้นเหมือนกับที่อ่ืน
ผมไปรบัราชการอยู่ทางอีสาน เทศบาลเขาเจริญ ก็อยากจะให้เจริญ  
ก็ขอฝากประธานไปถึงฝ่ายบริหารจะทําโครงการแผนการอะไรขอให้ศึกษา 
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องไปปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนไม่ต้องมาแก้ไข
ภายหลังจะเป็นการลําบากครับ ขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญทา่นนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายสุรพร  สรณารักษ์  - ขออนุญาตให้ นายกาแมน  อาดหมาด ผู้อํานวยการกองช่าง  ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี    
 
นายกาแมน  อาดหมาด  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสภาชิกผู้ทรงเกียติ  
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผมนายกาแมน  อาดหมาด ผูอํ้านวยการกองช่าง  ตามเอกสารเรื่องขอแก้ไข

คําชี้แจงโครงการปรับปรุงทางเท้า จากเดิมกว้าง 2.20 เมตร  
ยาว 331 เมตร นั้น เปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่ 275 เมตร คือรูปแบบรายการ
เดิม ของเดิมนั้นคือได้รับคําสั่งจากท่านนายกให้ไปสํารวจทําข้อเท็จจริงใหม่ 
ตามรูปแบบเดิมที่ทําก็คือการดําเนินการปรับปรุงรูปแบบทางเท้ารูป
แบบเดิมก็คอืตัวฟุตบาทยังคงเดิม ตัวคันหิน ตัวทางเท้าปริมาณทางเดิน
ยังคงเดิม แต่ที่ไปสํารวจใหม่เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่จราจร ลดพื้นที่ทางเท้า  
และขยับแนวฟุตบาทเข้าไปในส่วนของทางเท้าเดิม ขอให้ท่านสมาชิกได้ดู
หน้าที่ ที ่3 แปลนด้านซ้ายทางรูปตัดที่ 1 จะเหน็รายละเอียดของงาน  
คือผิวแอสฟัลท์หนา 5 เซนติเมตรนั้น คือจะเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ทางเท้า  
จากเดิมตัวฟุตบาทจะอยู่ที่พ้ืนผิวจราจรแอสฟัลท์ แต่เราขยับเข้าไปให้เพ่ิม
พ้ืนที่จราจร 50 เซนติเมตรโดยปรับทางเท้าเข้าไปข้างใน พ้ืนที่เดิมจาก 
2.20 เมตร 

 
 
 



/จะเปน็... 
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  จะเป็นพ้ืนทีต่ามข้อเทจ็จริงซึง่จะไปสัมพันธ์กับตัวแบบแปลนจะมีพ้ืนที่ 
ไม่คงที่อาจจะมีพ้ืนที่ใช้สอยส่วนทางเท้าอาจจะเป็น 2 เมตร 2.2 เมตร  
2.7 เมตร 2.6 เมตร 1.85 เมตร ตามหลักวิชาของช่าง คือถ้าเราไม่
เจาะจงในส่วนของพ้ืนที่ว่า 2.20 เมตร x 330 เมตร ข้อที่จริงหน้างาน
เวลาไปทําจริงๆจะทําไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนโดยการใช้พื้นที่แทน ซึ่งพอพ้ืนที่
แทนอาจจะดูว่าน้อยลง จากเดิม 2.20 เมตร x 330 เมตร พ้ืนที่จะ 600  
กว่าตารางเมตร แต่ของเดิมนั้น 275 เมตร ถือว่าเราลดในส่วนของทางเท้า 
แต่ไปเพ่ิมผิวจราจรแทน ขออนุญาตเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญทา่นนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ จากที่ผู้อํานวยการกองช่างได้ชี้แจ้ง พอสรุปได้ดังนีว้่า  
  เดิมฟุตบาทไมเ่ท่ากันมีต้ังแต่ 1.80 เมตร ถึง 2.60 เมตร พอเราขยับเสร็จ

แล้วเราจะใช้ความกว้างที่เป็นตัวกําหนดเลยไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีใช้พื้นที่
ตารางเมตรเป็นตัวคํานวณแทนส่วนพื้นที่ถ้าคูณจากตัวแรกจะมากตัวหลัง
จะน้อยกว่าเยอะเนื่องจากเราหดพื้นที่ฟุตบาทและไปเพิ่มผิวจราจร 
ให้กว้างข้ึน พ้ืนทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะพ้ืนที่ฟุตบาทจะอีกราคาหนึ่ง 
ถ้าพ้ืนที่ผิวจราจรจะอีกราคาหนึ่ง จากแบบแปลนที่หน้า 3 มีเขียนย่อให้ดูว่า
ส่วนไหนที่ขยายออกไปก็จะมีลาดยาง 5 เซนติเมตร ขอเรียนตรงๆว่าไม่ได้
ราดทั้งถนนราดแค่ผิวขยาย เดี๋ยวเวลาท่านมาดู ถ้าเกิดสงสัยว่าผิวจราจร
แอตแลนติก 5 เซนติเมตร อันนั้นเฉพาะส่วนขยายของถนน ผิวเดิมไม่ได้ทํา
ส่วนที่ขยาย 50 เซนติเมตร จะมีผิวจราจร 50 เซนติเมตร ถ้าส่วนมี 40 
เซนติเมตรผิวจราจราจร ก็จะมี 40 เซนติเมตร เพราะเราโดนบังคับด้วย
พ้ืนที่ ทีบ่ีบบังคับเราไม่สามารถท่ีจะขยับได้แล้ว เรียนให้ทราบตามนีน้ะครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล    หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการปรับปรุงทางเทา้ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 (ฝั่งซ้าย) 
ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนุมัติ   11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่อนุมัติ      - ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6 (ฝั่งซ้าย) 

   (อนุมัติ      11     เสียง)  
  

/4.1.2 โครงการ... 
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4.1.2 โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล.ท่อระบายน้ําและบ่อพัก  
ถนนเทศบาล 4 ทั้งสองด้าน  (กองช่าง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและงานโยธา  
   งบลงทุน  
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,550,000.- บาท  
(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจากมกีารสํารวจ ตรวจสอบแบบ
ก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนบางรายการ ดังนั้น 
เพ่ือให้การออกแบบ  
ประมาณราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจําเป็น 
ต้องขอแก้ไขรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 

      ข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ท่อระบายน้ําและบ่อพัก  
ถนนเทศบาล 4 ทั้งสองด้าน 
- เพ่ือปรับปรุงทางเท้ากว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวประมาณ 525.00 เมตร  
และปรับปรุงท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 480.00 เมตร  
พร้อมบ่อพักขนาด 0.90x 1.30 เมตร จํานวน  50 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป่าโมก เลขที ่ช 1/2566  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 20 
ลําดับที่ 3 
ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเทศบาล 4  
- เพ่ือก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพัก ความยาวรวม  
574 เมตร พร้อมทางเท้าพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป่าโมกกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 20 
ลําดับที่ 3  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  

/หรือเปลี่ยน... 
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หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จงึนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป  

          (นายสุรพร   สรณารักษ์)              
            นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ถนนเทศบาล 4 นั้น 
แบบแปลนใหม่เราได้ลดขนาดของฟุตบาท และเพ่ิมขยายผิวจราจรและถนนเส้นนี้ 
ได้มีการว่างท่อระบายน้ําใหม่ เดิมเป็นท่อระบายน้ําประมาณ 30 เซนติเมตร  
จะขยายมาเป็น 60 เซนติเมตรเพื่อรองรับโครงการบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลไดล้งนาม MOU ไว้กับ โครงการบําบัดเสียของกระทรวงมหาดไทย
เลยทําให้ผิวจราจรขยายเพ่ิมขึ้น ส่วนทางเท้าก็จะเล็กลง จะสังเกตได้ว่า
พ้ืนทีจ่ะหายไปบางส่วน แต่ถนนเส้นนี้จะไม่เหมือนเทศบาล 6  
เทศบาล 6 ผิวจราจรยางแอสฟัลท์ติก จะเทเฉพาะในส่วนที่ขยาย 
แตผ่ิวจราจรของเส้นนี่จะปูยางแอสฟัลท์ติกทับใหม่หมดรวมทั้งส่วนขยาย
ด้วยจะต่างกันตรงนี้ จะมีการวางท่อ แต่ส่วนเทศบาล 6 นั้นไม่มีการวางท่อ
ขอชี้แจงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเทศบาล 4  
ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนุมัติ         11   ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   - ท่าน 

ทีป่ระชุม   - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ท่อระบายน้ําและบ่อพัก  
ถนนเทศบาล 4 ทั้งสองด้าน 

   (อนุมติั     11       เสียง)  

 4.1.3 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสภาเทศบาลตําบลป่าโมก  
โดยมีหลักการ และเหตุผลดังนี้  

 
/หลักการ... 
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หลักการ 
เนื่องด้วยเทศบาลตําบลป่าโมกได้มีการสํารวจตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ได้ออกแบบ
ไว้แล้ว ซึ่งพบว่าขนาดของความสูงและความกว้างของพ้ืนที่งานก่อสร้างมีความ
คลาดเคลื่อนบางรายการ ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบประมาณราคาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สํานักปลัดเทศบาลจึงมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป    
งบลงทุน    
หมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ   
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 250,000.- บาท     

      ข้อความเดิม 
เพ่ือก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดโดยรวม สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง   
ตามรูปแบบของเทศบาลกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลําดับที่ 2 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดสูง  
6.90 เมตร  กว้าง 3.50 เมตร บริเวณทางหลวงหมายเลข 33  
ตอนนาคู - ป่าโมก ที่ กม.35+358 ด้านขวาทาง   
จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลําดับที่ 2 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอน 
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ใหเ้ป็นอํานาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก  
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

          (นายสุรพร   สรณารักษ์)              
          นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ 

  - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ขอความกรุณายกมือครับ 
 

/สมาชิก... 
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สมาชิกสภาอนุมัติ 11 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   - ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

   (อนุมัต ิ     11      เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   4.2 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาเทศบาล  4.2.1 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สํานักปลัดเทศลบาล) 
นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  
หลักการ 
ด้วยงานประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดเทศบาล  ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกองช่างได้สํารวจแล้วต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบ ทําให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

      โอนลด  จ านวน  1  รายการ   
      กองการศึกษา  

แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
เงนิเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งไว้ 3,461,840.- บาท คงเหลือ 2,286,431.61 .-บาท  
ขอโอนลดจํานวน  34,000.- บาท     
รวมขอโอนลดจ านวน  34,000.- บาท  

      โอนเพิ่ม 
      สํานักปลัดเทศบาล   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน  
หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ      
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณตั้งไว้ จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
โอนเพ่ิม จํานวน 34,000.-  บาท   รวมเป็นเงินจํานวน ๒๘๔,๐๐๐.- บาท 
 

/- ตามระเบียบ... 
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  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการ โอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   จึงนําเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป              
                (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                       นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขอความกรุณายกมือครับ 

       สมาชิกสภาอนุมัติ  11 ท่าน 
  - สมาชิกสภาท่านใดไม  อนุมัต ิกรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไมอ่นุมัติ   - ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 เพื่อโอนเพ่ิมโครงการก่อสร้าง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

   (อนุมัต ิ    11       เสียง)  
   4.2.2 จัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มิกซ์ (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตต ิเรื่องการโอนเงิน    

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  
- ด้วยงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนย่อยที่ 3  
ตลาดป่าโมก และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในทุก  ๆ 
เรื่องที่ประชาชนควรทราบ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

      โอนลด จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานเคหะและชุมชน     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุสํานักงาน       
ค่าวัสดุสํานักงาน      
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งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือ 50,000.- บาท  
ขอโอนลดจํานวน  36,000.- บาท   รวมขอโอนลดจํานวน 36,000.- บาท  
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

      เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
      สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทัว่ไป     
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
จัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มิกซ์  ขนาดกําลังขยาย 4,000 วัตต์     
จํานวน  36,000.-  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มิกซ์  ขนาดกําลังขยาย 4,000 วัตต์ จํานวน 
1 เครื่อง มีคุณลักษณะ  ดังนี้     
1. มี ๖ MIC/6 AUX /6 Smart Phone /6 Auto  

mute/6 Echo  
2. เดินเสียงตามสายไกลได้ 8-10 กิโลเมตร ที่ Line 200V.  
3. มี Bluetooth/ FM Radio/ USB/SD Card พร้อมรีโมท  

มีกําลังขยาย 4,000 W ที่โหลด 2 OHM 
4. มี Auto Mute เมื่อไมโครโฟนพดเข้า  
5. มีพัดลมระบายในตัวเครื่อง 
ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
รวมโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน 36,000.- บาท   
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป              
                      (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

               นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ผมจะอธิบายเพ่ิมเติม เครื่อง Power Mix เนื่องจากในเขตตลาด

ชุมย่อยที่ 3 เครื่องขยายเสียงมีลําโพงน้อยผมได้ปรึกษากันว่าถ้าเราติด
ลําโพงให้เยอะและเปิดเสียงให้เบาจะไม่ให้รบกวนประชาชนเพราะบางบ้าน
ถ้าเอาลําโพงไปอยู่ใกล้แล้วจะเกิดความรําคาญเพราะกลับมาจากทํางาน 
เขาบอกเขายังไม่ได้พักผ่อนเราก็ไม่ติดลําโพงไว้ที่บ้านเขา ส่วนบ้านที่อยู่ไกล
ลําโพงก็จะเกิดปัญหาว่าไม่ได้ยินข่าวสารจากเทศบาลก็เลยปรึกษากันว่า 
ถ้าเราติดลําโพงสัก 50 ตัวในเขตชุมชนตลาด 

/มาดูเครื่อง... 
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  มาดูเครื่อง Power Mix เครื่อง Power Mix ไม่พอเราจําเป็นต้องซื้อ 
Power Mix ใหม่ 1 ตัวซึ่งลําโพงนั้นไม่ได้อยู่ในรายการนี้เพราะลําโพง 
นั้นเรามีเงินซื้อในหมวดวัสดุ เรามีเงินแล้วแต่เราขาดแค่ Power Mix  
เพราะ Power Mix เป็นครุภัณฑ์ ต้องมาขออนุมัติสภา คิดว่าเราติดลําโพง
ให้เยอะเสร็จแล้วเราเปิดเสียงให้เบาก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะได้ยินเสียงที่ดี 
และไม่รําคาญ ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายบํารุง  แย้มนิยม  

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

นายบ ารุง  แย้มนิยม  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายบํารุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

ผมอยากเรียนถามผู้บริหารย้อนกลับไปว่าคําว่า Power Mix  
Power Mix คือมีมิกซ์อยู่ใน Power ขนาดการทํางานของ Power Mix 
โดยทั่วไปส่วนมากจะใช้อยู่ในตัวอาคารในห้องหรือ room  
ห้อง room ส่วนใหญ่จะใช้ในนามของ Power Mix แต่งานภาคสนาม PA 
โดยทั่วไปอาจจะเป็น Power ภาคขยายตัวเดียวโดยที่เรามิกซ์ 
แล้วเรา ไลน์เอาท์ออกไปยัง PA ด้านนอกได้ตลอดอย่างจํากัดว่ามีมิกซ์อยู่  
6 Channel มีอุปกรณ์ครบครันจริงๆแล้วเราจะใช้มิกซ์แค่ประมาณ 1 
Channel เองในการพูดและในการที่ออกเสียงตามสายกระจายสายอีก 1 
Channel ไมจ่ําเป็นจะต้องใช้มิกซ์หลาย Channel ขนาดนี้ 
แต่ที่ต้องการคืออยากได้ Power คือกําลังขับที่ออกไป PA โดย Mix  
จะสังเกตด้วยว่าเป็นกําลังขับของ Switching หน้าที่ของ Switching  
คือถ้าไป PA แล้วถ้าเกิดช็อตปลายสาย ก็จะ incoming เข้ามาอยู่กับตัว 
Power Mix ทําให้ทวิตไม่ได้ง่ายโดยจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวที่เป็น Power 
อย่างเดียวในการขับของลูกปลายถ้าเราวางไลน์ดีๆ ลดไลน์ตามกระแสของ
เสียงที่ว่าใกล้ไกล ไปปรับทีลู่กไลน์ได้ ใหด้ังเท่าไหร่ เราวางไลน์ตามโวลต์
ของลูกไลน์ได ้ถ้าเอา Power Mix เพ่ิมไปเป็นครุภัณฑ์ชิ้นเดียวคือมี Mix 
กับ Power อยู่ในตัวเดียวกัน ส่วนตัวผมว่าไม่สมควรจะใช้ในงานภาคสนาม 
PA อย่างนี้น่าจะมาใช้ในอาคารของเราถึงจะเหมาะกว่า อย่าง YUGO เดิมที
เครื่องเสียงเราเป็น BOSE อยู่ๆมาสํานักปลัดเปลี่ยน YUGO เข้ามาเลยแล้ว
ผลงานเป็นอย่างนี้ผมว่ามันจะหลงทางไปมากกว่าอยากจะเพ่ิมก็ขอให้เป็น 
Power ภาคขยายออกไปอย่างเดียวแล้วดูว่ามีฟิวส์ด้านหลังถ้าช็อตส่วนไหน
ของลําโพงมันก็จะตัดได้ถ้าเป็นอย่าง Power Mix ไดร์ของ Power Mix  
ก็จะไหม้ตลอด ผมก็ขอขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ ผมกราบเรียนตรงๆว่าเรื่องเครื่องเสียงผมไม่เป็นเลยเพียงแต่ว่า

เราเรียกผู้ดําเนินการธุรกิจนี้มาคุยกันเขาก็เสนอมา ถ้าจะมีการจัดซื้อหรือ 
มีรายละเอียด เดี๋ยวต้องขอคําแนะนําจากท่านสมาชิกว่าอะไรที่เหมาะสม 
อะไรที่เป็นเหตุผลที่ดีกว่าก็ต้องขอรบกวนท่านด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์     - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ขอความกรุณายกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ  9 ท่าน 
  - สมาชิกสภาท่านใดไม  อนุมัต ิกรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไมอ่นุมัติ    1 ท่าน 
  สมาชิกสภางดออกเสียง    1 ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  (อนุมัต ิ      9      เสียง)  
  (ไม่อนุมัต ิ    1       เสียง) 
   (งดออกเสียง     1       เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    4.3 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) 
ประธานสภาเทศบาล  4.3.1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกัน    น้ําท่วมริมแม่น้ํา

เจ้าพระยา บริเวณช่วงใต้สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงปากคลองบาง
ปลากด 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่าย 

เงินสะสมเพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา บริเวณช่วงใต้สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงปากคลองบางปลากด 
จํานวน 1 โครงการ เนื่องจากเมื่อเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลป่าโมก ได้ประสบอุทกภัย  ซึ่งระดับน้ําสูงกว่าระดับพนังเขื่อนระบบป้องกันน้ํา
ท่วม ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลร่วมกับประชาชนในชุมชนได้ใช้กระสอบทรายเรียงเสริม
ระดับให้สูงขึ้น เทศบาลจึงได้เล็งเห็นความจําเป็น 
ในการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันน้ําท่วม จํานวน  1 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา  
บริเวณช่วงใต้สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงปากคลองบางปลากด 
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- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณช่วงใต้
สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงปากคลองบางปลากด  ความยาว 899 เมตร 
รายละเอียดตามแบบเลขที่ สนง.ยผจ.อท.19/2566 งบประมาณ 2,964,700.- บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,964,700.- บาท  
(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยยอดเงินสะสมของเทศบาล 
ตําบลป่าโมก ซึ่งสามารถนําไปใช้จ่ายได้ ตามรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน  2565 ของกองคลังที่แนบ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๔๘   
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ 
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน 
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ตามที่กฎหมายกําหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว    
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี  
สาธารณภัยเกิดขึ้น  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
เป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึง 
ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลป่าโมก เพ่ือพิจารณาต่อไป             
              (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                        นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี   

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าอย่างน้ําท่วม 

ปีที่ผ่านมา น้ําก็ปริ่มเราก็ต้องดําเนินการหาวิธีที่จะป้องกันในปีต่อๆไป 
ก็เห็นด้วยครับ ทีนี้ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าเราจะทําแค่คลองบางปลากด 
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แล้วจะมีแนวโน้มที่จะทําต่อไปถึงทางด้านเอกราชด้านวัดป่าโมก 
  ด้านหัวกระบือไหมครับเพราะว่าอยู่ในแนวความสูงไล่เลี่ยกับครั้งที่แล้ว 
   ทางหัวกระบือชุมชนย่อยที่ 7 ก็ต้องเสริมกระสอบแต่ว่าก็ยังไม่ถึงดี 
   ตอนนี้ปัญหาคือว่าคันดินที่จะไปกั้นของชุมชนย่อยที่ 7 น้ําจะมีปัญหา 
   คือซึมใต้ล่าง เราก็ต้องมาหาวิธีที่จะป้องกันในครั้งต่อไป ก็คือถ้าน้ําซึม    
   จะต้องไปดูดน้ําออกด้านคันส่งทําให้เกิดปัญหาขึ้นในปีที่แล้ว 
   เพราะว่าถ้าไมดู่ดออกคันส่งเราก็ไม่รู้จะดูดไปไหนทําให้น้ําไปท่วมกุฏิพระ   
   เราจะต้องดูดออกคันส่ง เตรียมหาวิธีที่จะป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเพราะเดี๋ยว  
   ถ้าฉุกระหุก อย่างอีกฝั่งที่โยธากําลังทําอยู่ก็ไม่ทราบปีนี้จะเป็นอย่างไร  
  แตก่็เร่งทําอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะทันหน้าน้ํามาไหมถ้าไม่ทันต้องเป็นงาน 
   หนักของเราแน่เพราะเขามารื้อคันดินออกไปเยอะมาก ไม่กลัวมันจะเกิด 
   ถ้าไมท่ันก็ท่วมแน่ๆคราวนี้แนวยาวเลยเพราะเขารื้อออกไปตลอดแนวแล้ว 
   ไมท่ราบว่าจะทันหรือเปล่าก็ขอชี้แนะ ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
เพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ําท่วม 
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณช่วงใต้สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา  
ถึงปากคลอง บางปลากด  
ขอความกรุณยกมือครับ  

       สมาชิกสภาอนุมัติ  11 ท่าน 
  - สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  - ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจัดทําโครงการ 
  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณช่วงใต้สะพาน

ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงปากคลอง บางปลากด 
   (อนุมัต ิ    11       เสียง)  

  4.3.2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณพ้ืนที่ชุมชน วัดแสนสุข 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัญติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือจัดทําโครงการ

ปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 
วัดแสนสุข เนื่องจาก เมื่อเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 พ้ืนที่เทศบาลตําบลป่าโมก  
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ได้ประสบอุทกภัย ซึ่งระดับน้ําสูงกว่าระดับพ้ืนเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา  
และราวเหล็กไม่สามารถใช้ป้องกันน้ําท่วมในครั้งที่ผ่านมาได้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาล
ร่วมกับประชาชนในชุมชนได้ใช้กระสอบทรายเรียงเสริมระดับให้สูงขึ้น  
เทศบาลจึงได้เล็งเห็นความจําเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่ชุมชนวัดแสนสุข ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่
ชุมชนวัดแสนสุข 
- ปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่ชุมชนวัด
แสนสุขความยาว 630 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ สนง.ยผจ.อท.18/2566 
งบประมาณ 8,745,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,745,000.- บาท  
(แปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลป่าโมก ซึ่งสามารถไปใช้จ่ายได้ ตามรายงานงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30  กันยายน  2565  ของกองคลังที่แนบ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 4 )  
พ.ศ. ๒๕61 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน 
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว    
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ 
ในระยะยาว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก  
เพ่ือพิจารณาต่อไป                               
                  (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                                          นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
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- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
เพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเข่ือนป้องกัน 
ตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่ชุมชนวัดแสนสุข 

                                                      ขอความกรุณายกมือครับ  
       สมาชิกสภาอนุมัติ  11 ท่าน 
  - สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  - ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจัดทําโครงการ 
  ปรับปรุงและซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา 
  เจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่ชุมชน วัดแสนสุข 
  (อนุมัต ิ     11      เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุงหน่วย 
ประธานสภาเทศบาล บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง) เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข  

(วัดแจ้ง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัญติ ขอความชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินบํารุงหน่วยบริการ

สาธารณสุข (วัดแจ้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลป่าโมก   
เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง) ตามที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข(วัดแจ้ง) มีความประสงค์จะดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข (วัดแจ้ง)   
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูทางสังคม (ยาเสพติด) รวมทั้งเพ่ือ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นักเรียน ประชาชนภายในเขตรับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. งานฝ้าเพดานภายในและภายนอก  ชั้น 2 
2. งานติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่าง ชั้น 2 
3. งานห้องน้ํา ทั้ง 2 ชั้น 
4. งานระบบไฟฟ้า ทั้ง 2 ชั้น 
5. งานทาสีภายใน  ชั้น 2 และภายนอกทั้งหมด 
ตามรูปแบบและรายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  343,000.-บาท  

  (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ข้อ  6  การใช้จ่ายเงินบํารุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุข
และการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ฯลฯ   
 

/(5) ค่า... 
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(5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
ฯลฯ การใช้จ่ายเงินบํารุงตาม ข้อ 6 (5)  ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจ้าง 
ตามระเบียบต่อไป 

                  (นายสุรพร   สรณารักษ์) 
                                นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์  

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตเพ่ิมเติม 

เสริมในส่วนของอนามัยวัดแจ้งในส่วนนี้ผมก็ดูมานานเรื่องแสงสว่างรอบๆ
อนามัยที่เปิดไฟไว้ตลอดทั้งคืนทั้งวัน เพราะว่าในช่วงวันหยุดไฟก็ไม่ได้ปิด
เพราะฉะนั้นอยากจะให้การไฟฟ้าของเทศบาลปรับปรุงเปลี่ยนเป็นตัวออโต้
ได้ไหมครับเพราะว่าตอนกลางวันไฟก็เปิด วันหยุดก็เปิด เพราะฉะนั้นไม่มี
ใครไปคอยปิดเห็นใจเจ้าหน้าที่ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยเมื่อปรับปรุงแล้วก็ขอให้
ปรับปรุงทุกอย่าง ขอบคุณมากครบั      

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินบํารุงหน่วยบริการ
สาธารณสุข (วัดแจ้ง) เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข  
(วัดแจ้ง)  
ขอความกรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาอนุมัติ          11   ท่าน 

  - สมาชิกสภาท่านใดไมอ่นุมัต ิกรณุายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ    -   ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินบํารุงหน่วยบริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง)  
  (อนุมัต ิ    11       เสียง) 

 นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    4.5 เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานร่วมกัน 

ในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อน
ก าหนดของประเทศ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

/นายสุรพร... 
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นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัญติ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  

เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด  เพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานร่วมกัน 
ในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือลดอัตราการคลอดก่อน
กําหนดของประเทศ ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก 
เพ่ือครอบครัวไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินโครงการ 
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เพ่ือขับเคลื่อน 
และบูรณาการการทํางานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษา
หญิงตั้งครรภ์ เพ่ือลดอัตราการคลอดก่อนกําหนดของประเทศ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด ดังนั้น  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เทศบาลตําบลป่าโมก  
ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 1 ท่าน เป็น
กรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป
  (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                                   นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 

เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เทศบาลตําบลป่าโมก  
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ โดยมีผู้รับรอง  
จํานวน 2 ท่านครับ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ครับ 

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี    - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

- ผม ขอเสนอ นางสาววราภรณ์  บุญประดับ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างเสริมสุขภาภเชิงรุก ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล     ผู้รับรอง 
      1. นายศรีวิชัย  สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
      ให้การรับรอง  

2. นายบํารุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
      ให้การรับรอง 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว  
ดังนั้นสมาชิกสภาที่ได้รับเลือก  
 
 

 
/เป็นคณะ... 



28 

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เทศบาลตําบลป่าโมก  

  คือ นางสาววราภรณ์  บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ที่ประชุม    - มตทิี่ประชุมได้คัดเลือกนางสาววราภรณ์  บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เทศบาลตําบลป่าโมก 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 เรื่องตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาในการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้คําแนะนําในการประชุมแล้ว 

จะนําไปปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องส่วนเรื่องของท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ 
เกี่ยวกับเรื่องการออกกระจายเสียงกราบเรียนว่าขอให้ทางเทศบาล
ดําเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงในชุมชนให้เสร็จ แล้วก็จะนําเสนอท่าน
ประธานสภาให้เปิดเครื่องขยายเสียงออกไปให้กับประชาชนได้รับทราบ 
ในการประชุมสภาว่าสมาชิกของเรามาทําหน้าที่อะไรเป็นตัวแทนของ
ประชาชน ในสมัยหนึ่งผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลผมก็ได้ร้องขอ 
ให้มีการเปิดเครื่องขยายเสียงในช่วงระยะนั้นก็เป็นเวลาประมาณ 1 สมัย 
ก็ได้รับการตอบรับจากท่านประธานสภา เห็นด้วยในการที่เราจะเปิดให้กับ
ประชาชนได้รับฟัง รบัรู้รับทราบว่าสมาชิกเราทําอะไรกันบ้าง เดี๋ยวผมขอ
ปรับปรุง ส่วนเรื่องขยายเสียงนั้นความรู้ผมไม่มีแต่ว่าถ้ายังไงจะต้องขอเชิญ
ปรึกษาหารือเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เสียเงินแล้วปีหน้าทําใหม่นั่นคือไม่ใช่
ความคิดของผม ผมอยากจะทําแล้วให้อยู่ในระยะเวลาที่สมควรที่จะใช้งาน
เพราะเราลงทุนไปแต่ละครั้งก็เป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นพยายามจะทําให้
ดีที่สุดสิ่งใดท่ีมันพลาดก็ต้องกราบขออภัยและขอคําชี้แนะจากท่านสมาชิก
ทุกๆทา่น ส่วนเรื่องการที่วันนี้เราประชุมเราได้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม 
จ่ายขาดจากเงินสะสมก็ด ีใช้วิธีโอนงบประมาณ ผมกราบเรียนว่าผมจะใช้
เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแล้วจะเร่งทํา
โดยเฉพาะเรื่องของเขื่อนกันน้ําเพราะอย่าลืมว่าเราฟังจากบ้านเรา 
ถ้าแถบทางเหนือ กําแพงเพชรน้ําเริ่มมาก เราก็เตรียมตัวได้แล้ว อันนี้จะเร่ง
ให้เสร็จก่อนน้ํามา จะอยู่ในขั้นตอนของการกําหนด TOR  ประกวดราคา
แล้วก็จัดทําก็คิดว่าพยายามจะเร่งให้เสร็จภายในไม่เกิน 15 กันยายนช้าสุด
ส่วนเรื่องผู้รับเหมานั้นฝากกราบเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่าถ้าเป็นหูเป็นตา
แทนได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะนายกคนนี้ไม่มีผู้รับเหมาติดกระเป๋ามา
สิ่งใดถ้าไม่ถูกต้องท่านท้วงติงมาได้เลยกรุณาโทรมาบอกถ่ายรูปมาบอกเรา 

 
 

/จะให้.. 
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จะให้แก้ไขทันทีเพราะเราลงทุนก็ประมาณสูงถึง 8 ล้านกว่าบาท กับเกือบ  
3 ล้านกว่าบาท ถ้าทําแล้วกันไม่ได้จะทําเพ่ืออะไร ฝากเรียนท่านสมาชิกวา่
ถ้าท่านอยู่ใกล้ตรงนั้นช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเราด้วย บางครั้งกองช่าง 
เรามีงานทั้งสํารวจ ทั้งออกแบบ ทั้งคุมงาน อาจจะไปไม่ทันแต่ถ้าท่าน 
เป็นหูเป็นตาให้เราก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพ่ือเราได้ตรวจสอบให้สมบัติ 
ทีส่ร้างขึ้นมาได้อยู่คงทนถาวรไปนานๆครับ ขอบคุณครับ 

   
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  
นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชกิสภาเทศบาล กระผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมขอขอบคุณท่าน

นายกที่ได้ให้เกียรติผมนี้ก็ติดตามตั้งแต่สมัยที่แล้ว เรื่องการถ่ายทอดสด 
ในการประชุมสภาก็เพ่ือมุ่งหวังให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา
ได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการก็ตรงกับค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม  
10 ประการซึ่งในข้อ 7 มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงอาจเป็นสิ่งที่ดี จริงๆผมเอาเข้าเอาแฟ้ม 
ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะกราบเรียนท่านประธานสภาเพ่ือรอคําตอบจากท่าน 
แต่ว่า ณ ตอนนี้ไมโครโฟนใช้ไม่ได้ถ้าปล่อยออกไปยุ่งแน่ ยุ่งทั้งท่านนายก
กระทั่งฝ่ายบริหารว่าจะเป็นข้อเสีย เมื่อเสียงตามสายเรียบร้อยแล้วขอให้
ช่วยออกเสียงตามสายให้ประชาชน ผมจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้อง
รับทราบตามนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายก  
- เรื่องที่ 2 เอกสารการประชุมสภาของประธาสภานและเลขานุการสภา 
ได้หายจากแฟ้มของสมาชิกอาจทําให้การบันทึกและติดตามการประชุมสภา
ของสมาชิกหลายๆท่านสับสนก็จริงๆอยากจะให้เหมือนเดิมเพราะว่า 
ในการบันทึกประชุมสภาเมื่อท่านสมาชิกบันทึก 11 เสียง 12 เสียง 
อะไรก็แล้วแต่ ทุกท่านก็จะบันทึกไว้ มีช่องที่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลย
เพราะฉะนั้นการที่เอกสารหายไปทําให้สับสน  
- เรื่องที่ 3 ต่อไปเรื่องการติดตามผมก็ตามให้น้องๆ เมื่อเช้าน้องๆก็ถามเรื่อง
โบนัสไปถึงไหนแล้วไม่ใช่มีแต่โบว์นะครับนัดหายไปช่วยๆกันนะครับ 
- เรื่องท่ี 4 เรื่องของขยะ เมื่อเช้าผมก็ขับรถจอดตามทาง ตามคลองข่อย 
มีรูปให้ดูมีหลายท่านมักง่ายใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็มาทิ้งใต้ป้ายวัดเกศตรงสี่แยก
คลองข่อย แล้วก็ขับมาเรื่อยๆตามทาง บางท้องที่คนไม่ไดใ้นชุมชนเอาใส่ถุง
มาเคยใส่ถังขยะตามหน้าบ้านเราพอมาไม่เจอก็เหวี่ยงเลยเพราะฉะนั้น 
การแก้ไขจะทํายังไงก็ขอให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
เพราะว่าบางท่านบางครอบครัวเขาเดือดร้อนจริงๆเขาต้องไปทํางานแต่เช้า
จะมานั่งรอรถขยะเอาง่ายๆ เมื่อเช้านี้ผมขับรถมาตรงข้ามโรงรับจํานํา  
ตรงร้านตัดผม ผมไม่ทราบว่าของใคร กระจายนํามาวางไว้ทั้งๆทีถ่ังขยะ 
อยู่ใต้ตรงสามแยกคลองบางปลากด ก็ไม่เอามาใส่ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้
เทศบาลจะแก้ไขยังไงขอให้ชี้แจงในสภาอันทรงเกียรติ ด้วยความเคารพ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสุพล เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ครับ 

นายสุพล  เรืองฤทธิ์    - ขออนุญาตท่านประธานครับ ในเรื่องของโบนัส 
ปลัดเทศบาล  ตอบได้เลยว่าจ่ายไม่ได้ครับ เพราะว่าค่าใช้จ่ายของเราเกือบ 40 % แล้ว 

ถ้าจ่ายโบนัสจะใช้เงินอีกประมาณ 10 กว่าล้าน จะเอาเงินตรงไหน 
เพราะต้องจ่ายครูด้วยเพราะครูแต่ละท่าน เงินเดือน 50,000-60,000 บาท  
100 กว่าท่าน 50,000 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท เพราะค่าใช้จ่ายบังคับอยู่ 
ในเรื่องของ 40% คือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่รูเห็นที่อ่ืนเขาได้โบนัสกัน แต่ตอนนี้ 
ไม่มีที่ไหนที่จะได้แล้ว ยกเว้น อบต. ซึ่งมีคนน้อยๆอย่างนี้ได้ แต่ของเทศบาลเรา
โดยเฉพาะครูไม่ต่ํากว่า 5-6 ล้านบาท ทีจ่ะต้องใช้เงิน และเงินค่าใช้จ่ายของเรา 
จะเกิน 40% แล้ว เรื่องของงานต่างๆ เราอยากจะได้คนมาทํางานก็มาไม่ได้
เนื่องจากว่าภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงถ้าเกิน 40% เงินเดือนเราก็จะไม่ได้ 
ทําตรงนี้ก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณที่หลายๆท่านที่สอบถามนะครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล      

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมขออนุญาตเปรียบเทียบ

ให้สมาชิกพ่ีน้องแล้วท่านผู้มีเกียรติที่ประชุมอยู่ในสภาแห้งนี้ จากสมัยก่อนน้อง  ๆ
บอกว่าได้ แต่ได้มายังไงผมไม่ต้องไปชี้แจงครับ หรือจะน้อยหน่อยมากไปนิดหน่อย
ก็อยากจะให้จัดให้ เพราะว่าผมคงไม่ต้องชี้แจงว่าตรงนู้น ตรงนั้น น้องๆก็ถาม 
ผมมาในการประชุมสภาทั้ง 2-3 ครั้งนี้ ผมในฐานะตัวแทนพ่ีน้อง 
น้อง เๆหมือนกันในเขต 1 เขต 2 ก็ขอนําเรียนฝากตรงนี้นะครับนําไปเปรียบเทียบดู
สมัยก่อนกับสมัยนี้ด้วยความเคารพครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ เชิญท่านพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 
พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี    - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชกิสภาเทศบาล ผมพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ผมมีเรื่องจะกราบเรียนคือวันนี้พอดีไม่เห็น ปกติเคยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมา
เข้าร่วมประชุมด้วยเราเชิญเข้าไปหรือว่าเขามาเองครับ วันนี้พอดี 
ไม่เห็นมาร่วมประชุม 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เจ้าหน้าทีต่ํารวจอาจจะติดภารกิจครับวันนี้ เพราะเราก็เชิญประชุมทุกครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี    - พอดีจะฝากเรื่องถึงท่านเจ้าหน้าทีต่ํารวจ ในฐานะที่ผมเป็นตํารวจเก่า
สมาชกิสภาเทศบาล     ผมไปทางโรงงานข้าวสารจะมีเหตุลักทรัพย์ที่โรงงานเยอะมากแล้ว 
       ก็ขนกันกลางวันเลย ขนกันตลอดโดยเฉพาะทางบ้านเดิมผม 
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เขาจะใช้รถพ่วงข้างบ้างรถมอเตอร์ไซค์บ้าง ไปบรรทุกเหล็กคือผมไม่ห่วง
อะไรนะครับที่เราเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตอนนี้ เพราะว่าเขาลักกันมา
นานแล้ว ก็ไม่มีใครดําเนินการอะไร เขาก็ว่าตํารวจไม่ไปจับทําไมไม่มีใคร 
ทําอะไรเลยท้องถิ่นก็ไม่เห็นทําอะไร ผมเกรงว่าตอนนี้เหล็กทีก่องอยู่ไม่ได้ 
ยึดเกาะกับอะไร ทีก่องๆไม่เหลือแล้ว เข้าไปเดินด้านในตอนนี้เขาเริ่มใช้แกส๊ 
ไปตัดโครงสร้างเพ่ือจะเอาเหล็กไปชั่งกิโลขาย เริ่มไปตัดโครงสร้างกันแล้ว 
ผมกลัวว่าถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆเป็นปี เพราะที่ทราบมามีเจ้าหน้าที่บางคน 
ไปรับผลประโยชน์ เราก็ไม่เอ่ยว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไปรับผลประโยชน์ 
ในการเป็นหัวคิวว่าจะเข้าไปรับต้องเอาเงินมาจ่าย แล้วก็เข้าไปทําตามใจ 
จะลักอะไรก็เอาไปเพราะตอนนี้โรงงานนั้นอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่ 
จะยึดทรัพย์ อยู่ที่ ปปง.คดียังไม่สิ้นสุด เพราะคดีการเมืองคงจบยาก 
ผมห่วงถ้าเกิดไปลักกันมากขึ้นทุกปี ไปตัดโครงสร้างที่ยึดเกาะ  
เพราะเป็นโรงงานที่ใหญ่มาก หลังคาสูง เขาตัดไปเรื่อยๆ นําแก๊สไปตัด
โครงสร้างทีย่ึดเหนี่ยว เพราะเหล็กที่กองๆไม่เหลือให้ลักแล้ว เริ่มไปตัด
โครงสร้างกันแล้ว ผมกลัวว่าถ้าหากมีพายุมา ต่อไปถ้าเกิดไปตัดโครงสร้าง
จะพังทลายล้มลงมาก็จะเป็นอุปสรรคซึ่งเราเป็นท้องถิ่นเราก็ต้องรับผิดชอบ
ดูแลในส่วนนี้ก็ขอฝาก พอดีทางตํารวจท่านไม่มาจะฝากให้ช่วย 
ดูแลหน่อย ตอนนี้ประสานแจ้งตํารวจไปแล้ว แต่มคีนบอกว่าไม่เห็นตํารวจ
มาจับก็พูดยากเขาอาจจะมีหน้าทีห่รืออะไร ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปรับ
ผลประโยชน์ไม่จับกลุ่มแล้วยังไปอํานวยความสะดวกให้เขาอีกโดยไปรับเงิน
รับทองแล้วก็ให้เขามาลักโดยที่ว่าจะเข้ามาลักแล้วก็จ่ายเงินให้ แล้วก็มาลัก
ไปประมาณนี้ ตอนนี้ตํารวจไม่อยู่กฝ็ากพวกเราไว้เป็นข้อคิดด้วยนะครับ
เพราะพอดีบ้านเดิมผมอยู่ทางนั้น ไปทีไรเขาก็ฟ้องไปงานศพทําไมตํารวจ 
ไม่มาทําอะไรถ้าประชุมครั้งต่อไปก็จะขอฝากทางตํารวจให้เขาเข้าไปดูแล
ครับอาจจะไม่เกี่ยวกับสภานี้ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญทา่นนายก ครับ 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ผมขอชี้แจงเรื่องเงินโบนัส ต้องชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดนึง 

ว่าด้วยระเบียบข้อไหนเทศบาลป่าโมกถึงไม่มีเงินจ่ายโบนัส 
ท่านสมาชิกไม่รู้หรอกครับว่า 40% นี่คืออะไร ผมเข้ามาใหม่ๆ 40,40  
ผมยังงง ต้องอธิบายว่าเงินโบนัสจะจ่ายได้ต้องมีข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
เข้าระเบียบจ่ายได้ มีเงินพอไหม อันนี้ผมว่าน่าจะทํารายละเอียดให้กับท่าน
สมาชิกรับรู้รับทราบว่าเหตุผลที่จ่ายไม่ได้เพราะอะไร 
40% คืออะไรระเบียบข้อไหน ขออนุญาตนิดนึง คราวหน้าก็ช่วยทํา 
เป็นชีทมาอธิบายให้เลยว่าที่ไม่ได้โบนัสเพราะอะไรมีช่องทางไหมที่จะได้ลด
จํานวนข้าราชการลงไปไหมเพ่ือจะเอาโบนัสมาแจกหรือทําอะไรไม่ได้เลย 
ก็ต้องชี้แจงให้สมาชิกรับทราบนะครับ  

/ก็ต้อง... 



- ส่วนเรื่องถังขยะกราบเรียนว่าท่านสมาชิกทุกท่านก็คงได้รับโทรศัพท์ 
คงไม่น้อยกว่าผม กราบเรียนนะครับว่าสิ่งใดที่เราไม่เคยทดลองเป็นสิ่งที่
แปลกใหม่ทุกคนจะเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สบายว่าไม่สะดวกแต่พวกที่เข้ามาทํา 
มีถุงใหญ่ๆถุงปุ๋ยมากอง ผมมั่นใจว่าไม่ใช่คนในเขตเทศบาลมั่นใจว่าเป็นคนที่
อ่ืนขับรถแล้วก็มาว่างเอาไว้ อาจจะมีทารกดว้ยก็ได้ เพราะเราไม่ทราบว่า
เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วที่เราดําเนินการเราต้องการฟังกระแสว่าเป็นอย่างไร
ถ้าเราไปคิดเริ่มจะทําเรื่องถังขยะ การจะเกบ็ขยะหมายถึงการไปเก็บขยะให้
เรียบร้อย และเงินที่เก็บจากค่ากําจัดขยะเป็นอย่างไร รายจ่าย กับรายรับ
สมดุลกันไหม ไม่เป็นไรครับ สิ่งทีเ่ริ่มถ้าไม่ประสบความสําเร็จเราก็แก้ไข
ยกเลิก แต่การยกเลิกแล้วจะกลับไปเดินระบบเดิมนั้นก็เหมือนกับถอยหลัง
ลงคลอง ก็ต้องเริ่มในสิ่งที่แปลกขึ้นอีกตอนนี้ถ้ามีประชาชนในชุมชน 
ย่อยที ่8 ชุมชนย่อยที ่9 ชุมชนย่อยที ่10 ร้องเรียนเรื่องถังขยะว่าอยากได้
อย่างเดิมกเ็กิดปัญหาเดิมๆข้ึนมา หน้าบ้านฉันมีแต่ถังขยะหน้าบ้านแก 
ไมน่ําไปไว้มาไว้ตรงหน้าบ้านฉัน ไม่เป็นไรครับเรากําลังศึกษาว่าถ้าเราจะให้ 
ถังขยะทุกบ้าน แต่วันที่เราไม่ไปเก็บขยะท่านอย่านํามาวางหน้าบ้าน 
เราไปเก็บชุมชนย่อยที ่8 กับชุมชนย่อยที่ 9 เกบ็ขยะวันจันทร์ วันพุธ  
วันศุกร์ ชุมชนย่อยที ่10 วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ เราจะไป
ตามนั้น ถังขยะที่เราให้ท่านไปคิดว่าพอ 2 วัน 3 วันจะไปอยู่วันนึงต้อง 
มีโดน 3 วันคิดว่าพอ แตถั่งขยะเป็นสมบัติของเทศบาลนะครับ มอบให้ท่าน
ไปท่านต้องมาเซน็รับ ทุกบ้านแล้วท่านก็วางไว้หน้าบ้านท่าน เราจะไม่มีถัง
ขยะใบใหญ่เพ่ือให้เกิดปัญหา ว่างหน้าบ้านฉันเหม็น หน้าบ้านแกไม่เหม็น 
นี่คือปัญหา เรากําลังคิดว่าเรากําลังจะนําเงินส่วนไหนไปซื้อถังขยะก่อน 
เสร็จแล้วให้ท่านมาแจ้งความประสงค์ว่าฉันต้องการถังขยะ 1 ใบ  
ใบประมาณ 18 ลิตร คือถังสีมีฝาปิด 1 ใบแต่ท่านต้องจ่ายค่าเก็บขยะ  
30 บาทต่อใบ ถ้าเป็นโรงงานใช้ถังใหญ่ 200 ลิตรราคาเก่ามีอยู่แล้ว  
ท่านก็ขอได้ถ้าเป็นโรงงาน ถ้าเป็นบ้านครอบครัวใหญ่ ถ้าท่านมีบ้าน 2 หลัง 
แตถ่ังขยะใบเดียวไม่พอใช้ ท่านก็จ่าย 30 บาท เราจะนับจํานวนถังขยะ 
เรามักจะไมน่ับจํานวนบ้าน 1 ใบ 18 ลิตรก็คือ 30 บาทส่วนถัง 200 ลิตร
ก็คือราคาเรทเดิมที่มีอยู่แต่ถ้าบ้านไหนไม่ยอมชําระเงิน ข้างถังขยะจะมีเลข
ครุภัณฑ์ของเทศบาลรันเลขไว้เลยแล้วจะมีเลขที่บ้านของท่านด้วยแต่ถ้า
ท่านไม่จ่ายค่าขยะ บ้านเลขที่ไหนไม่จ่ายค่าขยะบ้านนั้นเทศบาลจะไม่ไป
เกบ็ขยะ ผมกราบเรียนว่าถ้าเราทําอย่างนี้ผลที่จะได้มาคือเงินที่จัดเก็บขยะ
จะได้เพ่ิมขึ้น นําไปทําอะไร นําไปจ้างบุคลากรเพ่ิม เก็บขยะวันเว้นวันไม่พอ 
อาจจะไปทุกวัน แยกชุมชน เราแค่เริ่มต้นแค่ชุมชนย่อยที ่8 ชุมชนย่อยที ่9 
ชุมชนย่อยที ่10 กราบเรียนว่ายุติธรรมไหม  
ทุกวันนี้ทําไมบ้านฉันเสีย 50 บาท ทําไมบ้านฉันเสีย 80 บาท ทําไมบ้าน
ฉันเสีย 30 บาท แล้วบ้านนั้นทําไมไม่เสีย นี่คือปัญหาที่เกิด บ้านฉันมีแต่ถัง
ขยะหน้าบ้าน บ้านอ่ืนไม่มีถังขยะเลย  
 
 
 

/ขอชี้แจง... 






